



ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลหนองปรือ
เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คัน

ด้วยเทศบาลตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง เป็นรถโดยสารหลังคาสูง มีพนักงานสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสงและพนักกันสนิม ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที และมีรายละเอียดคุณลักษณะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

ราคากลางในการสอบราคาซื้อในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาขายรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลหนองปรือ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้นำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต โดยมีเอกสารตัวจริงมาแสดง ณ วันเสนอราคา

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันและเวลาราชการ และเมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปรือ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๔๖๔-๕๒๐๐ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

(นายชัชวาลย์ แห้วเพชร)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองปรือ